



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบฯ</p> <p>- เสนอข่าว นายสุกรีพ บุญชุ่ม นายกสมาคมและตัวแทนชาวไร่ผู้ปลูกยาสูบ จ.สุโขทัย ยื่นหนังสือต่อ นายลวรรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอให้เร่งพิจารณาเสนอร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบสนับสนุนบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่คาดว่าจะสธ.จะเสนอให้ครม.เห็นชอบในการประชุม วันที่ 24 ต.ค.นี้ เนื่องจากเห็นว่าพ.ร.บ.ดังกล่าวทำให้บุหรี่ปางขึ้น ผู้บริโภคน้อยลง ซึ่งก่อนหน้านี้ ก็ได้รับผลกระทบมาแล้วจากการปรับอัตราภาษีบุหรี่เพิ่ม ทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยลดการรับซื้อใบยาสูบลง 50% และยังขัดกับพ.ร.บ.วินัยการคลังของรัฐ มาตรา 26 ที่ไม่ให้มีการเก็บภาษีเพิ่มจากผู้บริโภค แต่เสี่ยงไปใช้เป็นการเก็บในรูปแบบเงินสนับสนุน ซึ่งหากร่าง พ.ร.บ.ผ่าน ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายลักษณะนี้มาเก็บเงินจากบุหรี่อีกจำนวนมาก โดยกลุ่มชาวไร่ได้ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบแล้ว</p> <p>นอกจากนี้ พ.ร.บ.บัตรทองยังไม่เป็นธรรม เพราะไม่เก็บเงินจากยาเส้น สุรา และเบียร์ที่มึนตราขายจากการบริโภคเช่นกัน และยังกำหนดให้ผู้ประกอบการนำส่งเงินที่เรียกเก็บ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษรุนแรง ซึ่งไม่เป็นธรรมที่เก็บเงินจากผู้บริโภค แต่ดำเนินการเอาผิดกับผู้ส่งเงิน</p> <p>ทั้งนี้ สธ.ได้พยายามเสนอ พ.ร.บ.ดังกล่าวให้ ครม.เห็นชอบตั้งแต่ 2 ต.ค. แต่ไม่ได้รับพิจารณา และเสนออีกครั้งเมื่อ 10 ต.ค. โดยครม.ได้ให้ไปขอความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นการขัดกับ พ.ร.บ.วินัยการคลังภาครัฐ ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ก.การคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบเพิ่มเติม คาดว่าจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบในการประชุมที่ จ.เชียงราย วันที่ 29-30 ต.ค.นี้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก มติชน กรมประชาสัมพันธ์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์ tmacot เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ matichon เว็บไซต์thailandplus เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ มติชนออนไลน์</p>	<p>วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 2561 ว่า วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีนี้กรมฯ ได้ร่วมกับวัดโพธิ์และเครือข่ายต่าง ๆ จัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาทางแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.นี้ ที่วัดโพธิ์ โดยจะมีการเปิดตำรับยาของชาติจากจารึกวัดโพธิ์ 9 ตำรับ คือ ยาอินทร์ประสิทธิ์ ยาแฝ้วฟ้า ยากำลังราชสีห์ ยาประสะน้ำมะนาว ยาฆ้องไชย ยาประคบแก้ปวดเมื่อย ยาพรหมพัตตร์ ยาสนั่นไตรภพ และยาหทัยวาตาคิคุณ ซึ่งตำรับยาสนั่นไตรภพ เป็นสูตรที่ในอดีตเคยใส่กัญชา แต่ปัจจุบันยังไม่ปลดล็อกกฎหมาย จึงยกเลิกการใช้ส่วนผสมแบบดั้งเดิมไป</p> <p>ภญ.คลิษา ชั่งสิริพร เกษีชรประจําพ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า มียาหลายตำรับที่มีกัญชา แต่เนื่องจากติดเรื่องกฎหมายจึงต้องตัดกัญชาออก เมื่อไม่ได้ใช้ยาที่มีกัญชามานานแล้ว จึงไม่มีการเปรียบเทียบว่ามีหรือไม่มีกัญชาจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะเสนอให้คลายล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ 4 ตำรับ คือ ตำรับศุขไสยาสน์ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ตำรับน้ำมันสนั่นไตรภพ และตำรับทพยาคิคุณ เพื่อศึกษาผลการรักษา</p> <p>นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวถึงกรณีมีการเสนอให้ อย.ปรับกัญชาจากยาเสพติดประเภท 5 เป็นประเภท 2 ว่า จะมีผลต่อตำรับแพทย์แผนไทยที่ใช้ดอก/ใบของกัญชาหรือไม่นั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา ซึ่งเดิมแม้จะใช้ดอก ยอด ใบ แต่เมื่อนำมาต้มเป็นน้ำ จะเป็นยาต้มบรรจุขวด ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ฉีดประเภทได้ หรืออาจสกัดในรูปผงบรรจุเป็นแคปซูล แต่ทั้งหมดจะถูกควบคุมโดย อย.</p> <p>- เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ในฐานะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า การเสนอให้เปลี่ยนกัญชาจากยาเสพติดประเภท 5 เป็นประเภท 2 เพื่อให้เป็นยานั้น มีข้อกังวลว่าจะใช้ได้เฉพาะสารสกัด แต่ดอก ใบ ที่เป็นพืชจะใช้ไม่ได้ หากอย.ระบุพืชยาให้เป็นยาได้ด้วยก็จะเป็นเรื่องดี</p> <p>ด้าน นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการออกอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ฯ ฉบับใหญ่ ที่อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายขณะ ไม่ใช้ชุดที่จะสรุปเรื่องการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สปริงนิวส์	<p>พิจารณาัญชาทางการแพทย์</p> <p>ร่างพ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว สธ.ขอถอนร่างร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ที่เสนอเลขานุการคณะรัฐมนตรีเมื่อ 3 ต.ค. 2561 ออกจากการพิจารณา เนื่องจากมีผู้ให้ความเห็นคัดค้านและเสนอให้ถอนร่างดังกล่าวออกมาประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง และได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อทบทวนและปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ในบางมาตรา ให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน</p>
มติชน	<p>เกณฑ์การใช้รถฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ที่ปรึกษาสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สั่งห้ามอปท.นำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้าน ว่า กรมการปกครองสมาคม อบต. ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย และยื่นหนังสือทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแจ้งเวียนถึงอปท.ทั่วประเทศให้ร่วมเสนอความเห็นเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีมุมมองในการใช้รถยนต์ให้มีความคุ้มค่าใน 2 มิติ ทั้งการใช้ทางการแพทย์ฉุกเฉินเร่งด่วน และการใช้บริการประชาชนที่ด้อยโอกาสในสังคมชนบท นอกจากนี้ อบต.จะหารือเพื่อทำงานเชิงรุกร่วมกับการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 รพ.สต. และมูลนิธิกู้ภัยของเอกชนด้วย</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพมหานคร ไทยรัฐ เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว การแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่ 8 อำเภอของ จ.ยะลา ตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นมา ทำให้มีผู้ป่วยเกือบพันคน และเสียชีวิตแล้ว 8 คน ล่าสุด วันที่ 21 ต.ค. มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดที่รพ.ยะลา เป็นรายที่ 9 คือ ต.ญ.มารีย์ม เด็งซี อายุ 4 ขวบ 1 เดือน อยู่ ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา นายอนุชิต ตะกุลมูทุตา ผวจ.ยะลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคหัด จ.ยะลา ได้สั่งการให้พ.สสจ.ยะลา จัดเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ต่าง ๆ ใน 8 อำเภอ รณรงค์และฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้ครบ 100%</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิวัฒนา นพ.สสจ.สตูล กล่าวว่า ขอให้ชาวสตูลระมัดระวังและทำความเข้าใจโรคหัด ซึ่งยังไม่มียารักษาโดยตรง อาการเบื้องต้นคือ มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส มีผื่นแดงนูนขึ้น และมีอาการอื่นร่วมด้วยหนึ่งอาการ เช่น มีน้ำมูก เยื่อตาอักเสบ มีจุดสีขาว เหลืองและแดงขนาดเล็กคล้ายเมล็ดงา ที่กระพุ้งแก้มด้านในใกล้ฟันกรามล่างหรือบน 2 จุดสุดท้าย การป้องกันโรคทำได้โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 อายุ 2 ขวบครึ่ง และหากมีอาการควรรีบพบแพทย์</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์ PPTV เว็บไซต์ Sanook เว็บไซต์ newtv ทีวีช่อง 3	<p>จับคลินิกทันตกรรมเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง ผกก.สส.บก.น.4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ศปอส.ตร. จับกุม นายคณิน หรือคุณ บัดติยา อายุ 32 ปี อดีตนักแสดง ภายในร้านเดอะแซ็ป สหคลินิก ถ.พหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. ซ้อหาเป็นผู้อื่นซึ่งมีผู้ใช้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังได้รับแจ้งลักลอบเปิดคลินิกทันตกรรมเถื่อน</p> <p>ด้าน นายชาติร์ พินโย นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ตรวจสอบพบว่านายคณินไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ โดยผู้ต้องหาเคยศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยตั้งย่านรังสิต แต่ไม่จบ และไปเรียนจบทันตแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อนมาเปิดคลินิก</p>
ข่าวสด	<p>เตือนใช้กาวลอกผิวเสีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวถึงการแชร์วิธีลอกผิวเสียโดยใช้กาวตราช่างทาเล็บบนกระดาดขาว ปิดลงบนจมูกแล้วลอกออก ว่า เป็นวิธีที่อันตรายมาก เพราะอาจทำให้เกิดผิวอักเสบในผู้ที่แพ้กาวหรือส่วนประกอบของกาว หรือหากกาวสัมผัสผิวหนัง/อวัยวะส่วนอื่น เช่น รอบดวงตา หรือริมฝีปาก ที่ผิวหนังบอบบาง จะเกิดอาการระคายเคืองง่าย อาจทำให้เกิดผิวไหม้พอง เป็นแผลเป็นถาวรได้</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า กาวตราช่างเป็นสารเคมีในกลุ่มไซยาโนอะคริเลต มีคุณสมบัติเป็นสารยึดติดที่แห้งเร็ว นิยมใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ต้องระมัดระวังไม่ให้สัมผัสโดยตรงที่ผิวหนัง เพราะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้มากกว่ากาวที่ใช้ทางการแพทย์ นอกจากนี้ การสลายตัวของกาวจะมีการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์และอัลคิลไซยาโนอะคริเลต ที่อาจเกิดพิษต่อเนื้อเยื่อและระบบทางเดินหายใจได้</p>
ข่าวสด	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการประชุมหารือร่วมกับเลขาธิการ โครงการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมฯ ได้ให้อสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ “เคาะประตูบ้าน” ออกให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการป้องกัน และการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดแก่ประชาชน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และหยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยย้ำทุกชุมชนให้ใช้มาตรการ 5 ย. ซึ่งอสม.สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสื่อความรู้ด้านสุขภาพผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart อสม. เว็บไซต์ อสม.com รวมทั้ง Official Line@ Smart อสม. ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวีศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ว่า ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งเสา ต.ทุ่งเสา อ.หาดใหญ่ เร่งฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรค หลังจากพบชายอายุ 65 ปี เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ขณะนี้ปศุสัตว์จังหวัดประกาศเขตโรคระบาดสัตว์เป็นระยะเวลา 30 วัน พร้อมสั่งกักสัตว์เลี้ยงในบ้านที่พบโรคเป็นเวลา 180 วัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในความดูแลของผู้เสียชีวิตทุกตัว รวม 61 ตัว และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่รัศมีรอบจุดเกิดโรค 5 กม.</p>
สยามรัฐ	<p>เตือนรังนกปลอม</p> <p>-เสนอข่าว อย. แจงว่า ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์รังนกบรรจุกระปุกพลาสติก ปิดด้วยฝาพลาสติก ฉลากระบุ “รังนกสยาม” สถานที่ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท ทัสมา(ไทยแลนด์) จำกัด ส่งตรวจวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ของรังนก ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่พบรังนกนางแอ่น จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยอย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ isaranews เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ควบคุมยาสูบในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 กำหนดให้สถานที่ราชการเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ แต่คาดว่ากฎหมายใหม่จะให้เรือนจำเป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท โดยระหว่างนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เรือนจำเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้ปลายปี 2561 หรือ ต้นปี 2562 โดยกรมควบคุมโรคจะจัดเตรียมบุคคลเข้าประจำเรือนจำ เพื่ออบรมและให้คำแนะนำนักโทษ ในการลด ละเลิกบุหรี่</p>
เว็บไซต์ประชาชาติ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p>งดขายเหล้าวันออกพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. กล่าวถึงมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา ว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสธ.ออกตรวจจับผู้กระทำความผิด และแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภทที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งการขายส่งและขายปลีก ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งแต่หลัง 24.00 น. ของคืนวันที่ 23 ต.ค. 2561 ถึง 24.00 น. ของคืนวันที่ 24 ต.ค. 2561 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด แจ้งข้อมูล เบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ tmancot	<p>ฝึกรอบตาจากขวดน้ำเกลือ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.พิมพ์สุภา มั่นคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง รพ.ศรีสังวรสุโขทัย กล่าวว่า กลุ่มงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ฝึกรอบตาจากขวดน้ำเกลือชนิดขวดชุ่น โดยนำมาตัดตามต้นแบบ เจาะรู ล้างทำความสะอาด ตากแดดให้แห้ง และนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการอบแก๊ส โดยผ่านความเห็นชอบจากจักษุแพทย์ให้นำไปใช้กับผู้ป่วยได้ พบว่า ไม่มีรอยถลอกหรือบาดแผลบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับฝึกรอบตา และผู้ป่วยพึงพอใจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Green & Clean Hospital นอกจากนี้ ยังช่วยลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน และลดค่าใช้จ่ายให้กับรพ.</p>
เดลินิวส์ ข่าวสด ผู้จัดการ คมชัดลึก ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด	<p>นศ.แพทย์เกิดอุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.ทวีศักดิ์ จันทร์ทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรารมย์ ได้รับแจ้งมีเหตุรถยนต์ชนประสานงาบริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภายในรถพบศพ นายพศวัต วรรณภาสนี อายุ 22 ปี นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นลูกชายของ นพ.ศรัณย์ วรรณภาสนี รอง ผอ.การแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และในรถยนต์อีกคันมีผู้โดยสาร 5 คน เสียชีวิต 4 คน คือ นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาด อายุ 60 ปี คนขับ น.ส.เอกฤทัย วงศ์ฉลาด อายุ 32 ปี นางนงลักษณ์ วงศ์ฉลาด อายุ 65 ปี และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ mThai	<p>ด.ญ.ณกมล วงศ์ฉลาด อายุ 10 ปี ส่วนนางอุษณี สืบรัมย์ อายุ 59 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่นำตัวส่งรักษาที่ รพ.กันทรารมย์</p> <p>ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น พบว่า นายพศวัฒน์ ขับรถยนต์มาจาก จ.อุบลราชธานี เพื่อไปฝึกงานที่รพ.ศรีสะเกษ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคาดว่านายพศวัฒน์น่าจะเกิดความอ่อนเพลียและพักผ่อนไม่เพียงพอจนทำให้หลับใน บวกกับสภาพอากาศในตอนนั้นมีหมอกฝนจัดเป็นช่วง ๆ อาจทำให้รถยนต์ทั้ง 2 คันเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าไม่ชัด จึงเกิดอุบัติเหตุ</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>จับกุมร้านขายยาจำหน่าย ترامาโดล</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี กล่าวว่า ได้วางแผนล่อซื้อยาที่เป็นส่วนผสม “สี่คุณร้อย” ภายในร้านขายยาชัยพรเภสัช ตลาดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่และสสอ.สัตหีบ จับกุมตัว นางวรรณดี ศิริสัมพันธ์ อายุ 73 ปี เจ้าของร้าน พบยาแก้ปวด ترامาโดล 385 ยากะตุ้นทางเพศ 61 แผง ไวอากร้า 18 แผง และ ยา Sidegra 44 กล่อง โดยก่อนหน้านี้ มีเยาวชนในพื้นที่ถูกส่งเข้ารักษาตัวที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 ราย และ รพ.สัตหีบ 1 ราย เนื่องจากกินยาน้ำแก้ไอผสมยาแก้ปวด สูตรสี่คุณร้อยมากเกินไปจนขนาด สอบสวนทราบว่าซื้อมาจากร้านขายยาชัยพรเภสัช จึงวางแผนล่อซื้อ เจ้าหน้าที่แจ้ง 3 ข้อหา 1.ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา 2.ขายยาแผนปัจจุบันไม่ตรงประเภทใบอนุญาต และ 3.ประกอบวิชาชีพเภสัชกรโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต</p>
มติชน	<p>ใช้หัวหมู</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจันทบุรีรายงานว่า พบการติดเชื้อใช้หัวหมูแอฟริกัน 2 กรณี ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเป็นการระบาดลูกกลมออกนอกพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกของจีน ที่มีการระบาดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ การระบาดออกนอกพื้นที่ของใช้หัวหมูแอฟริกันเกิดขึ้นในช่วงที่จีนกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งตรงกับต้นเดือนก.พ. 2562</p>
ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวเพรสทัสต์ของอินเดีย รายงานว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกามากกว่า 100 คน ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยวันเสาร์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย และสธ.อินเดียได้เรียกตรวจสตรีตั้งครรภ์ระยะแรกว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อหรือไม่</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch